

**บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย**

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบของรายการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นจากเรื่องที่กำลังกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ก) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารเดิมกับพวก 4 ราย ของบริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีกระทำการหรือยินยอมให้หลังข้อความเท็จ จัดทำบัญชีของบริษัทไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงความจริง ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2549 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2552 เกี่ยวกับรายการเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม และการซื้อเครื่องจักรใช้ในโครงการกลั่นน้ำมันจากขยะพลาสติก อันเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 312 และ 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และวันที่ 20 มกราคม 2560 สำนักงานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้กรรมการผู้จัดการบริษัท จัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษแล้ว และเมื่อตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้บริหารของบริษัทได้นำส่งเอกสารหลักฐานเท่าที่ตรวจค้นได้ให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้กรรมการที่มีอำนาจของบริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด (“เจทีเอส หรือบริษัทย่อย”) ให้มาให้อัยการพร้อมนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากการสอบสวนแจ้งว่า นายสินเสถียร เอี่ยมพลทรัพย์ กับพวกได้จัดให้บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (“PRO”) ทำสัญญาซื้อหุ้นของบริษัท เจทีเอส จากผู้ถือหุ้น 9 คน เมื่อเดือนธันวาคม 2550 ซึ่งไม่เป็นความจริง เพื่อนำหลักฐานการซื้อหุ้นไปลงบัญชีของ PRO อันเป็นเท็จ ดังนั้น บริษัทโดยผู้บริหารเดิมได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของรายการเงินลงทุนในโครงการแปรรูปอลูมิเนียม จำนวน 170 ล้านบาท และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรฯ จำนวน 80 ล้านบาท ไว้เต็มจำนวนแล้ว และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทว่าเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 พนักงานอัยการคดีพิเศษมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้สอบถามไปยังพนักงานอัยการคดีพิเศษว่าด้วยเหตุใดจึงไม่สั่งฟ้องคดี และหากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการกระทำของอดีตผู้บริหารกับพวกก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทแล้ว บริษัทก็มีสิทธินำคดีดังกล่าวมาฟ้องต่อศาลได้เองภายในอายุความ ซึ่งจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ข้าพเจ้ายังไม่ทราบผลที่ชัดเจนในเรื่องรายละเอียดดังกล่าว รวมทั้ง บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทเสียใหม่แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้การควบคุมของบริษัทในภาพรวมมีความเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ ในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากข้อจำกัดจากสถานการณ์ดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงจำนวนเงินของรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเพิ่มหรือไม่เพียงใด ซึ่งหากจำเป็นต้องปรับปรุงจะมีผลกระทบต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ข) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 33 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัท/บริษัทบันทึกรายได้จากการขายเศษวัสดุที่คัดแยกเป็นจำนวนรวม 7.99 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.91 และ 3.59 ของรายได้รวม) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ และบันทึกค่าใช้จ่ายดำเนินงานธุรกิจและการตลาด (ที่ได้แสดงรวมในค่าใช้จ่ายอื่น) เป็นจำนวนรวม 8.38 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.47 และ 4.25 ของค่าใช้จ่ายรวม) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ ซึ่งรายการดังกล่าวประธานกรรมการบริหารได้อนุมัติการเคลียร์/ตัดบัญชีเงินตรองที่ไม่มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีหรือไม่มีหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดให้มีกรทบทวนและปรับปรุงระบบการเคลียร์/ตัดบัญชีเงินตรองพร้อมกับกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติกรขายเศษวัสดุที่โรงงานให้มีความเข้มงวดกว่าเดิม รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวได้นำมาบวกกลับตามประมวลรัษฎากรแล้ว จากเรื่องดังกล่าวข้าพเจ้าจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงจำนวนเงินของรายการให้เหมาะสมเพียงใด ซึ่งหากจำเป็นต้องปรับปรุงจะมีผลกระทบต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกลุ่มบริษัท/บริษัท

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.6 และ 39 ดังที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับปี 2561 กลุ่มบริษัท และบริษัทที่มีผลขาดทุนสะสมจำนวนมาก และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีหนี้สินหมุนเวียน สูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นจำนวน 18.87 ล้านบาท และ 5.82 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการ ตามลำดับ และบริษัทย่อยอีกสามแห่งมีส่วนขาดของผู้ถือหุ้นที่ได้หยุดดำเนินกิจการแล้ว รวมทั้งกลุ่มบริษัทและ บริษัทที่มีคดีฟ้องร้องหลายคดีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศ หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น แสดง ให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท อย่างไรก็ตามผู้บริหารอยู่ระหว่างการแก้ไขเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

ก) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 และ 39 บริษัทถูกเรียกปรับและค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญาจ้างบริหารจัดการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาก ทอท. และบริษัทได้ทำหนังสือปฏิเสธเรื่องค่าปรับ และโต้แย้งสิทธิกับ ทอท. แล้ว รวมทั้ง กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม (ได้รวมความรับผิดชอบตามสัดส่วนของบริษัท ร้อยละ 30) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ทอท. ต่อศาลปกครองกลางแล้ว จากสถานการณ์ดังกล่าวจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องค่าปรับ และค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อหลักความระมัดระวังบริษัทได้ ตั้งประมาณการค่าปรับและค่าเสียหายฯ ดังกล่าวไว้แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 9 ล้านบาท

ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39 บริษัทถูกอดีตกรรมการหรือผู้บริหารเดิม (นายสินเสถียร เอี่ยมพูลทรัพย์) เป็น โจทก์ยื่นฟ้องในข้อหาหรือฐานความผิดตัวการตัวแทน-กู้ยืมเงิน-รับสภาพหนี้ จากการที่โจทก์ได้ออกเงินทรองจ่าย แทนบริษัทเพื่อชำระหนี้ให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นเงินสด 11.78 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำให้การแก้คดีต่อศาล โดยบริษัทขอให้การปฏิเสธความรับผิดชอบตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสี่ว่า ไม่เป็นความจริง ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง และศาลแพ่งอนุญาตให้โจทก์ถอน ฟ้องและจำหน่ายคดีแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 บริษัทเป็นโจทก์ยื่นฟ้องอดีตกรรมการหรือผู้บริหารเดิม 3 ราย ในคดีอาญาในข้อหาปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม (ตัวสัญญาใช้เงิน) ทำให้บริษัทต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวน 11.78 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ศาลได้สำนวนฟ้องแล้วเห็นว่าตัวสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารที่แท้จริง จึงได้อ่านคำพิพากษายกฟ้อง ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 บริษัทได้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษายกฟ้องของ ศาลชั้นต้น ซึ่งจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คดีอยู่ระหว่างพิจารณาที่ยังไม่ทราบผล

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่องที่ได้กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และในวรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง ข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบ
<p>รายได้จากการให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมและฝังกลบ</p> <p>ผลการดำเนินงานของบริษัทส่วนใหญ่เป็นธุรกิจให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว รวมทั้งบริการขนส่งของเสีย คัดแยก ฝังกลบฯ ซึ่งในปี 2561 มีรายได้จากการให้บริการดังกล่าวเป็นจำนวน 201 ล้านบาท และ 206 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.11 และ ร้อยละ 92.53 ของรายได้รวม) และมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายเป็นจำนวน 12 ล้านบาท และ 12 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.08 และร้อยละ 6.16 ของค่าใช้จ่ายรวม) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ รวมทั้ง ผู้บริหารอยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเสียใหม่ให้เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับแผนการตลาดมวลชน กระบวนการได้มาซึ่งลูกค้าและรายได้ในอนาคต ประเภท ปริมาณกากอุตสาหกรรม อัตราค่าบริการ ค่าขนส่ง ค่าขายหน้า ค่าใช้จ่ายประสานงาน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตลอดจนกระบวนการออกใบกำกับขนส่งของเสีย (ใบ Manifest) การรวบรวมน้ำหนักกากอุตสาหกรรมจากใบชั่งน้ำหนัก ในความถูกต้องและครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการให้บริการและค่าใช้จ่าย</p> <p>นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของรายได้จากการให้บริการแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 27 และ 29 ตามลำดับ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบันทึก การคำนวณรายได้และเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบเนื้อหาสาระ • ทำความเข้าใจแผนกลยุทธ์การตลาดในการเพิ่มยอดขายได้ การจัดทำสัญญาการรับจ้างบริการของบริษัท การจัดทำใบกำกับขนส่งของเสีย (ใบ Manifest) ใบชั่งน้ำหนัก การรวบรวมน้ำหนัก และเรื่องที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบสัญญาการให้บริการและเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญา หลักฐานการจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกที่รายได้จากการให้บริการ โดยทดสอบการคำนวณรายได้จากปริมาณกากของเสียที่รับกำจัดกับใบกำกับขนส่งของเสีย (ใบ Manifest) และหลักฐานการให้บริการแล้วเสร็จ และตรวจสอบราคาที่ให้บริการกับสัญญาหรือใบสั่งซื้อจากลูกค้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบด้วยคร่าวๆได้โดยเลือกรายการก่อนและหลังวันสิ้นปีเพื่อตรวจสอบกับใบกำกับขนส่งของเสีย (ใบ Manifest) และใบลดหนี้ และหลักฐานการให้บริการแล้วเสร็จ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทบันทึกรายได้จากการให้บริการตรงรอบระยะเวลาบัญชี - สอบทานความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
<p>ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ</p> <p>ความเพียงพอของจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการกำหนดจำนวนที่คาดว่าจะได้รับคืนของลูกค้าหนี้การค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ เช่น สถานะปัจจุบันของลูกค้าหนี้ ประวัติการชำระหนี้ สภาพคล่อง การคาดการณ์เกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าหนี้ และความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจที่อาจกระทบ ประกอบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนี้การค้า จำนวน 161 ล้านบาท และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 121 ล้านบาท (สุทธิคิดเป็นร้อยละ 7.78 ของสินทรัพย์รวม) และ จำนวน 155 ล้านบาท และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 121 ล้านบาท (สุทธิคิดเป็นร้อยละ 7.39 ของสินทรัพย์รวม) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ</p> <p>ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกค้าหนี้การค้า</p> <p>นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของลูกค้าหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 7 ตามลำดับ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบันทึกรายการการทำสัญญาฯ การติดตามหนี้ การรับชำระหนี้ และเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาสาระ • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ขอคำยืนยันขอลูกค้าหนี้การค้าที่ตรวจสอบ ณ วันสิ้นปี - ตรวจสอบรายงานวิเคราะห์อายุหนี้ของลูกค้าหนี้ที่ค้างชำระแต่ละรายว่ามีการจัดประเภทแต่ละช่วงอายุหนี้ค้างอย่างเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ และการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ตรวจสอบการรับชำระเงินจากลูกค้าหนี้ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน - สอบทานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของลูกค้ารายใหญ่ที่ค้างชำระเป็นเวลานาน (Credit review) จากแฟ้มลูกหนี้ ข้อมูลทางการเงินล่าสุด และข้อมูลอื่นที่จำเป็น เพื่อพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าหนี้ - สอบถามที่ปรึกษากฎหมายของกิจการเพื่อได้รับทราบถึงความคืบหน้าถึงคดีความและการฟ้องร้อง

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - สอบทานความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
<p>มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีราคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 321 ล้านบาท และ 271 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 62.42 และร้อยละ 58.83 ของสินทรัพย์รวม) ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ ซึ่งการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ของกิจการ โดยคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์จากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ (Value-in-use) โดยวิธีประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน (Discounted Cash Flows) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ข้อสมมติฐานหลายอย่างที่เกี่ยวกับการคำนวณประมาณการ ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ เช่น อัตราคิดลดที่เหมาะสม อัตราการเติบโตของกิจการ และสมมติฐานที่สำคัญว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวมีความถูกต้องตามเอกสารหลักฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนของเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>ดังนั้น จึงมีความไม่แน่นอนของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต ข้าพเจ้าจึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า</p> <p>นโยบายการบัญชี และรายละเอียดของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 14 ตามลำดับ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารของบริษัทใช้ในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ที่ได้กำหนดจากการคำนวณจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จากข้อมูลในอดีตและอนาคตเป็นจุดเริ่มต้นตลอดระยะเวลาที่เหลือของโครงการ - สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต (Discounted Cash Flows) โดยการเปรียบเทียบกับผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงกับตัวเลขที่ประมาณการไว้ในเรื่องระยะเวลาของโครงการ อัตราคิดค่าบริการ รวมทั้งความสมเหตุสมผลของอัตราการเติบโตของกิจการ การคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรม และอัตราการคิดลด รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ประเมินฯ - ทดสอบการคำนวณกระแสเงินสดคิดลด และความสมเหตุสมผลของการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ตามข้อสมมติของผู้บริหาร - สอบทานความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบ
<p>คดีความหรือการฟ้องร้อง</p> <p>ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีคดีความหลายคดีที่ถูกฟ้อง ที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล ซึ่งอาจได้รับผลเสียหาย หากกลุ่มบริษัทและบริษัทไม่สามารถต่อสู้คดีความต่างๆ ได้ และต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาความเพียงพอของประมาณการหนี้สิน</p> <p>ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเพียงพอของประมาณการหนี้สิน มีการรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่</p> <p>นโยบายการบัญชี และรายละเอียดที่สำคัญของภาวะผูกพันเหตุการณ์สำคัญ คดีความที่สำคัญ แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 24 และ 39</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการประเมินผลของคดีความของผู้บริหาร และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - สอบถามที่ปรึกษากฎหมายของกิจการ เพื่อได้รับทราบถึงคดีความและการฟ้องร้องที่มีสาระสำคัญที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ และการประมาณการผลกระทบทางการเงินรวมถึงค่าใช้จ่ายมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ - พิจารณาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความหรือการฟ้องร้องและประเมินความเสี่ยงทางการเงินรวมถึงความเพียงพอและเหมาะสมของการรับรู้รายการ และการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งข้าพเจ้าคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้วและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล และขอให้ทำการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ณรงค์ หลักฐาน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4700

บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

25 กุมภาพันธ์ 2562